



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ คมชัดลึก เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ BANGKOK POST</p>	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์ 62</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยเรื่องการสูญเสียของประชาชนจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยทรงรับสั่งผ่านมายังนายกรัฐมนตรีให้เจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร และจิตอาสา ร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้ได้เช่นเดียวกับในหลายจังหวัดที่มีสถิติการสูญเสียเป็นศูนย์ ทั้งนี้ พระองค์ท่านทรงเน้นว่าให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียให้ได้โดยเร็ว และหากต้องการขอรับการสนับสนุนสิ่งใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แจ้งไปยังรัฐบาลได้ทันที</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>-นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แถลงสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-13 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 1,665 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 174 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,728 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 17 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช 69 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ อุดรธานี 10 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช 69 คน</p> <p>ด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 วันที่ผ่านมา พบว่า ผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 54.60 เป็นคนในพื้นที่ สาเหตุเกิดจากการขับเร็ว และอัตราการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ สูงถึงร้อยละ 49.43 จึงเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่เข้มข้นการปฏิบัติงานของด่านชุมชนและจุดสกัดในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เน้นกวาดล้างผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ขับเร็วและดื่มแล้วขับเป็นพิเศษ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว วและจัดงานสงกรานต์ ได้กำชับให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์และเส้นทางโดยรอบพื้นที่เล่นน้ำ รวมถึงดูแลการเปิด-ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง โดยเข้มงวดกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักษณะเร่ขายในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กลุ่มหญิงวัยรุ่นอาจถูกฉวยโอกาส ระหว่างออกมาเล่นน้ำและร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาจมีการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย แนะนำวัยรุ่นหลีกเลี่ยงไม่อยู่สองต่อสอง หรือไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ขอให้มีสติ ระมัดระวังและไม่ควรไวใจผู้อื่นง่าย ๆ ฝ่ายชายไม่ควร รวยโอกาสหรือพิสูจน์ความรักด้วยการมีเพศสัมพันธ์ เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อันจะนำไปสู่ปัญหาการทำแท้ง และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น</p>
<p>มติชน คอลัมน์ เดินทาง</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.ณิศา สุเมธโชติเมธา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพเรนทร รพ.ราชวิถี กล่าวว่า รพ.ราชวิถีได้ร่วมรณรงค์การขับอย่างปลอดภัย- การลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ รพ.มีพื้นที่อำนวยความสะดวกก่อนข้างจำกัด จึงได้สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ เพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับและรักษาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตเมื่ออาคารศูนย์การแพทย์เสร็จจะสามารถเปิดรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น และลดระยะเวลาของการรอรับการรักษาของผู้ป่วยได้ ดังนั้น ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีเงินบริจาคของ รพ.ราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-276128-1 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี หรือ บริจาคเข้าบัญชีศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิ รพ.ราชวิถี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1 หรือ สอบถามโทร.0-2354-7997-9 หรือ http://www.rajavithihospitalfoundation.org</p> <p>-เสนอบทความ จากข้อมูลของคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สธ . พบว่า ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555-2559 เป็นผู้ดื่ม 44,590 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 จากจำนวนผู้ประสบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>อุบัติเหตุ 137,385 คน โดยพบการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูงสุดในวันที่ 13 เม.ย. เป็นกลุ่มอายุ 15-19 ปีมากที่สุด ซึ่งช่วงเดือนก.พ.ที่ผ่านมา คกก.ควบคุมเครื่องตัดแอลกอฮอล์ มีมติให้วันที่ 13 เม.ย. เป็นวันงดจำหน่ายเครื่องตัดแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 แต่คกก.นโยบายเครื่องตัดแอลกอฮอล์แห่งชาติ ยังไม่ได้ประชุมพิจารณา จึงต้องรอรัฐบาลใหม่ว่าจะรับนโยบายนี้หรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.สุธีภัทร์ วชิรโชติกุล ผกก .สภ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ กล่าวถึง ความคืบหน้า เหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นไล่ตามทำร้าย กลุ่มผู้บาดเจ็บหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในช่วงค่ำวันที่ 13 เม.ย. ว่า ชุดสืบสวนออกติดตามจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่บุกเข้าไปก่อเหตุได้แล้ว 4 คน ส่วนที่เหลืออีก 5 คน ทราบชื่อหมดแล้วอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และบุกรุกสถานที่ราชการ</p>
ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ระบุว่า จากการพูดคุยกับ นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลป.ป.ส. เกี่ยวกับกรณีการดำเนินคดีกับมูลนิธิข้าวขวัญ เห็นตรงกันว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุนมูลนิธิดังกล่าว เนื่องจากเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย หากมีการจับกุมและสั่งให้หยุดผลิตน้ำมันกัญชาอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยมะเร็งที่ต่อ ังการใช้ยาในการรักษา แต่ต้องมีการกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ในการนำกัญชาไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาให้ชัดเจน ส่วนความร่วมมือของภาครัฐกับมูลนิธิข้าวขวัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมหารือกันต่อไป</p> <p>นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ กล่าวว่า ครั้งนั้นนอกจาก ป.ป.ส.จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและไม่มีกรจับกุม พร้อมทั้งแนะนำช่องทางในการแจกจ่ายยาแก่ผู้ป่วยแบบถูกกฎหมายโดยให้ดำเนินการในรูปแบบของงานวิจัยแล้ว ยังให้การสนับสนุนโครงการโดยจะนำกัญชาของกลางที่ได้จากการจับกุมมาให้ทางมูลนิธิฯ ใช้ในการผลิตน้ำมันกัญชา ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตยา และทำให้สามารถคัดเลือกกัญชาที่คุณภาพดีได้ ขณะเดียวกันเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย ได้ประสานกับสธ.เพื่อขอขึ้นทะเบียนแพทย์พื้นบ้าน ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ และหลังสงกรานต์จะประชุมหารือเพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชา ระหว่างตัวแทนมูลนิธิข้าวขวัญ องค์การเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิสุขภาพไทย และ ป.ป.ส. เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา</p>
MGR Online	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบว่าค่าฝุ่นละอองลดลงในทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง- มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 45-183 มคก./ลบ.ม. ฝุ่น PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 65-241 มคก./ลบ.ม.</p>
มติชน แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>โรคฮีทสโตรก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จาก ข้อมูลการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-พ.ค.) พบผู้เสียชีวิตระหว่างปี 2558-2561 จำนวน 56 ราย 60 ราย 24 ราย และ 18 ราย ตามลำดับ และข้อมูลจาก กยพ. ระหว่างปี 2557-2560 มีจำนวนผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อน 3,054 ราย 3,523 ราย 4,002 ราย และ 3,409 ราย ตามลำดับ การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อนเพิ่มขึ้น สาเหตุจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 4 ประการ ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศที่ร้อน ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่สูงขึ้น อยู่ในที่ได้รับรังสีความร้อน และอยู่ในสภาวะที่มีลมหรือการระบายอากาศน้อย นอกจากนี้ ยังเกิดจากปัจจัยทางด้านบุคคลที่ไม่สามารถปรับสภาพร่างกายเพื่อจัดการกับความร้อนในร่างกายได้ อาการสำคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกาย 41 องศาเซลเซียส ประวัติสัมผัสกับอากาศร้อนขณะทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย มีอาการแพ้ ความดันเลือดลดลง กระสับกระส่าย มึนงง สับสน ชักเกร็ง อาจหมดสติได้ แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงอากาศร้อน ถ่ายเทไม่สะดวก ตัมน้ำวันละ 8-10 แก้ว สวมเสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อได้ดี หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบผู้มีอาการสงสัยป่วยจากภาวะอากาศร้อน ควรนำผู้ป่วยเข้าในที่ร่มและอากาศถ่ายเทสะดวก เช็ดตัวด้วยน้ำเย็น หากมีอาการรุนแรง หมดสติ ควรรีบนำส่งรพ.ทันที หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 1422</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึง	<p>ห้องน้ำรพ.เลยชำรุด</p> <p>-เสนอจดหมายจากข้าราชการบำนาญท่านหนึ่ง ระบุว่า ได้ไปใช้บริการ ที่รพ.เลย ซึ่งห้องน้ำชั้น 3 ซึ่งมี 4 ห้อง มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>กลอนประตูห้องเดียว จึงขอพึ่งเดลินิวส์เป็นสื่อกลางแจ้ง สธ.สั่งการให้แก้ไขด่วน เพราะการซ่อมแซมกลอนประตูห้องน้ำคงไม่ต้องผ่านกระบวนการขออนุมัติงบประมาณที่ยุ่งยากซับซ้อน</p> <p>ด้านเจ้าของคอลัมน์ ระบุว่า ฝากไปยัง นพ.ชูนนุช วิทยานันท์ ผอ.รพ.เลย สั่งการให้ฝ่ายช่างไปเปลี่ยนกลอนประตูที่ชำรุดให้ด้วย และคาดว่าทางฝั่งห้องน้ำฝั่งหญิงก็น่าจะเป็นเหมือนกัน ช่วยทำให้ครบไปเลย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch